



# สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๑/๒๕๔๕

วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๕

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๕)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	รองศาสตราจารย์เอกรินทร์ อนุกุลยุทธชน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีหัวข้อ นำเสนอประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบายหลักและวัตถุประสงค์ของ องค์กร ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร	ที่ประชุมรับทราบ
2	คณะทำงานการติดตามผล การปฏิบัติงานของคณบดี	รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้แสดงวิสัยทัศน์ และมีผลการปฏิบัติงานครบรอบ 1 ปี	มีมติเห็นชอบ
3	ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ	สรุปข้อเสนอแนะคุณสมบัติพิเศษเฉพาะของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้กำหนดคุณลักษณะเหมาะสมของผู้สมควร ดำรงตำแหน่งอธิการบดีรวม 9 ข้อ ดังนี้ 1.มีความเป็นผู้นำที่สามารถทำให้มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาของสังคมได้ และสามารถชี้นำสังคมไทยให้คำนึงถึงความจำเป็นที่จะต้องเชื่อมการพัฒนาการเกษตรกับการพัฒนาข้อมูล ข่าวสาร การบริหารดูแล สังคมชนบทและสังคมเมือง รวมทั้งการบริหารเศรษฐกิจแบบพอเพียงอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกัน 2.เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 3.เป็นคนดี มีเกียรติประวัติการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 4.เป็นผู้นำที่สามารถพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านการศึกษาและการวิจัยในศาสตร์ และศิลป์ทุกสาขาวิชาอย่างทัดเทียมและต่อเนื่อง ทั้งนี้ โดยผลุงความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาเกษตรศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 5.เป็นผู้นำที่สามารถนำพามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศในสาขาวิชาอันเป็น จุดแข็งของมหาวิทยาลัย 6.เป็นผู้ที่สามารถแก้ปัญหาและนำพามหาวิทยาลัยไปสู่ระบบสากลที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 (ต่อ)	ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ		7.เป็นนักประสานงานที่จะสามารถผลักดันให้มหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 8.เป็นนักการศึกษาที่มองเห็นความสำคัญของระบบข้อมูลข่าวสาร และสามารถสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของสังคม เพื่อการทดแทนการศึกษาในระดับสูง ซึ่งประเทศไทยเคยต้องพึ่งพจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 9.เป็นผู้ที่สามารถส่งเสริมการนำหลักวิชาการไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถชี้แนะให้รัฐบาลและสังคมยอมรับบทบาทของมหาวิทยาลัยได้
4	ประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์	สรุปเรื่องการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของรองศาสตราจารย์อภิชาติ ภัทรธรรม	เห็นชอบตามคำวินิจฉัยที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสนอ
5	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	แต่งตั้งรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	มีมติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์นิตย์ศรี แสงเดือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 9 สังกัดภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยให้สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งพร้อมอธิการบดี
		แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะเกษตร	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบนโยบายและวิสัยทัศน์ของคณะเกษตร และเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะเกษตร ประกอบด้วย -นายชูชาติ ตันอังสนากุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ -รองศาสตราจารย์สมพร อิศวิลานนท์ เป็นกรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ -ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ชลานันต์ เป็นกรรมการ ประธานสภาข้าราชการ -หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี (นายพิชิตชัย ผ่องอุดม) เป็นเลขานุการ
6	อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ	อนุมัติให้เสนอ อาจารย์สมเจตน์ จันทวัฒน์ อาจารย์พิเศษ คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มก. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2549
7	คณะวนศาสตร์	ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ สถานีนิพนิตสวนศาสตร์บางม่วง เป็น “ สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา ”	อนุมัติ
8	คณะเกษตร	ขออนุญาตใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ กับนิสิตที่เข้าศึกษา ในภาคต้น ปีการศึกษา 2548	อนุมัติ
9	คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารกลุ่มภารกิจวิชาการ	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548	อนุมัติ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10	สำนักงานกฎหมาย	รายงานเรื่องการฟ้องคดีปกครองกรณีผู้เกษียณอายุขอขยายเวลาราชการ	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 1.รับทราบรายงานเรื่องการฟ้องคดีปกครองกรณีผู้เกษียณอายุขอขยายเวลาราชการ 2.เห็นชอบมอบอำนาจให้ นายพิชิตชัย ผ่องอุดม หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ดำเนินคดีปกครอง แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งถูกฟ้องคดีปกครองได้ทุกศาล ทุกคดีจนกว่าคดีจะถึงที่สุด และให้มีอำนาจมอบอำนาจช่วงให้พนักงานอัยการ ดำเนินคดีแทนและมอบอำนาจช่วงต่อไปได้ด้วย
11	คณะสังคมศาสตร์	ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา-อุตสาหกรรม เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา-อุตสาหกรรมและองค์การ	อนุมัติ
12	กองการเจ้าหน้าที่	รายงานความคืบหน้าการเข้าร่วมประชุมกรณีให้ข้าราชการพลเรือน ในมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุรับราชการต่อได้จนถึงอายุ 65 ปี	ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบมอบมหาวิทยาลัยฯ เตรียมดำเนินการเรื่อง คุณสมบัติผู้ที่จะได้รับการขยายเวลาเกษียณราชการต่อ ได้จนถึงอายุ 65 ปี หลักเกณฑ์และภาระงานในภาพรวมก่อนที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะกำหนดมา โดยนำเสนอที่ประชุม อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยฯ และนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตดังนี้ 1.ควรตัด ข้อ "1.5 ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งบทความวิชาการและบทความจากผลงานวิจัย" ออก 2.ผู้ที่สนใจจะขยายเวลาราชการ ควรนำเสนอ proposal โดยให้ภาควิชา เป็นผู้พิจารณา 3.เปิดรับสมัครผู้สนใจขยายเวลาราชการ โดยระบุคุณสมบัติตามความต้องการของภาควิชา

ที่มาข้อมูล : กองกลาง ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password นนทรี